



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจำเดือนมกราคม 2564

จดหมายข่าว

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



The Office of Academic Promotion and Registration

มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยใจ กันสมัยด้วยเทคโนโลยี

กำหนดการตามคำร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน

นักศึกษาภาคปกติที่ยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน (คร.20-22) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563 ให้ติดตามคำร้องภายในวันที่ 4 มกราคม - 12 มีนาคม 2564 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนทุกชั้นปี ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช. เข้าร่วมประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ <http://mis.nrru.ac.th/assess/index.php> ทั้งนี้ให้นักศึกษาประเมินย้อนหลังในภาคการศึกษาที่ 2/2562 , 3/2562 และ 1/2563

กำหนดการออกปฏิทินการศึกษา

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบกำหนดการออกปฏิทินการศึกษา ภาคปกติและภาค กศ.ปช. ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2563-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดรับนักศึกษา ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) และเพื่อให้ปฏิทินการศึกษาของทั้ง 2 ภาค มีระยะเวลาจัดการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงกัน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรติดตามการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกปฏิทินการศึกษา ได้ทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th/> ในหัวข้อ “ปฏิทินการศึกษา”

การเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มกราคม 2564 โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี จำนวน 130 ราย
- ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ราย
- ระดับปริญญาโท จำนวน 10 ราย
- ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ราย

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาโปรดแจ้งนักศึกษาติดตามตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ได้ทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th> หัวข้อ “รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา” ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

ในการนี้ ขอให้คณะประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อติดตามหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอนและสมัครเข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์ <http://entrance.nrru.ac.th>

เปิดรับนักศึกษาโครงการคูปองหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ โครงการคูปองหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 15 มกราคม 2564

ในการนี้ ขอให้คณะประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อติดตามหลักสูตร สาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการและสมัครเข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์ <http://entrance.nrru.ac.th>

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.ปช. และนักศึกษาตกค้างที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์ <http://entrance.nrru.ac.th/nrrureg/> ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ในกรณีสถานะคำร้องปรากฏ “ยกเลิกคำร้อง” เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาในรอบอนุมัติที่ผ่านมา ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบอีกครั้ง และติดตามกำหนดการประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

NRRU Notices แอปพลิเคชันแจ้งเตือนข่าวสาร

ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและคณาจารย์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NRRU Notices เพื่อติดตามการแจ้งเตือนข่าวสารและกิจกรรมทั่วไปต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ สามารถค้นหาชื่อแอปพลิเคชันได้จากทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android



การตรวจสอบผลการศึกษสำหรับผู้ปกครอง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาระบบตรวจสอบผลการศึกษสำหรับผู้ปกครองเพื่อตรวจสอบผลการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบ และภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ระบบได้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th/>
2. เลือก “ระบบสำหรับผู้ปกครอง”



หรือสแกนจากคิวอาร์โค้ด บ่อนรหัสนักศึกษาและรหัสบัตรประชาชน และกดยืนยันเพื่อเรียกดูข้อมูลตามลำดับ

กิจกรรม NRRU Open House 2020

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ NRRU Open House 2020 ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและเปิดโอกาสให้หลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ในโครงการคูปองหลักสูตร อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยตามระบบ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยรุ่นพี่จากคณะและหลักสูตร การแลกเปลี่ยน เพื่อพูดคุย ปรีกษาและแนะนำแนวทางการศึกษาต่อโครงการคูปอง หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเปิดโอกาส ให้บุคคลที่สนใจ สมัครเข้าศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก และ NRRU Campus Tour เชิญชวนเยี่ยมชมการใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนี้ มีนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 8,500 คน



ประชุมอาจารย์นิเทศศกศึกษา รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมอาจารย์นิเทศศกศึกษา รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุม 36.02.06 อาคาร 36 ชั้น 2 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการนิเทศนักศึกษาศกศึกษา ให้แก่อาจารย์นิเทศศกศึกษารับทราบแนวทางในการนิเทศงาน การรายงานผลการนิเทศศกศึกษา การจัดสรรงบประมาณให้คณะ และรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th/> หัวข้อ “ศกศึกษา”



การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติจากสถานศึกษา เชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา ดังต่อไปนี้

- วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

- วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ร่วมกิจกรรมวันแนะแนวการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ สำนักฯ ได้ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยรวมถึงระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะ และหลักสูตรให้การสนับสนุนเอกสารแผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนรับทราบถึงรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน



สวัสดีปี 2564

HAPPY NEW YEAR 2021

